

<input type="checkbox"/> สำนักงาน	<input type="checkbox"/> ทองชน
<input type="checkbox"/> ปกครอง	<input checked="" type="checkbox"/> วัฒนธรรม/กีฬา
<input type="checkbox"/> ทะเบียน/บัตร	
<input type="checkbox"/> วัฒนธรรม	
<input type="checkbox"/> เสริมยตรา	

ด่วนที่สุด

ที่ นม ๐๐๑๗.๒/ว ๘๑๙๘



ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง

COVID-19

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

เวลา.....

ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
ถนนมหาไทย นม ๓๐๐๐๐

๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง แพลตฟอร์ม Jitasa.care

เรียน ปลัดจังหวัดนครราชสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และนายอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง โทรสารในราชการจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม ๐๐๑๗.๒/ว ๘๑๙๘ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๓๖๐
ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดนครราชสีมา ขอให้ท่านมอบหมายผู้ใกล้ชิดประชาชนลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครและบันทึกข้อมูลการสำรวจประชาชนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเข้าสู่ข้อมูลสำคัญสำหรับประชาชนในแพลตฟอร์ม Jitasa.care นั้น

จังหวัดนครราชสีมา ได้รับแจ้งจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ว่าเพื่อให้การบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จังหวัดนครราชสีมาจึงขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

๑. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการสำรวจและบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ในแพลตฟอร์ม Jitasa.care และเร่งรัดการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด - 19 จากกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มแรงงานต่างด้าวและครอบครัว เด็กอายุ ๕ - ๑๑ ปี และนักเรียน/นักศึกษา อายุ ๑๒ - ๑๘ ปี ให้ครอบคลุม ครบถ้วน โดยขอให้ยึดประชากรที่อยู่อาศัยจริงในพื้นที่เป็นหลัก

๒. มอบหมายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และอำเภอ ทุกอำเภอ นำเข้าข้อมูลจุดตรวจโควิด จุดฉีดวัคซีน โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม จุดพักคอย และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

๓. สร้างความรับรู้ความเข้าใจและชี้แจงแนวทางการสำรวจและบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 และการใช้ประโยชน์ในแพลตฟอร์ม Jitasa.care สำหรับการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในลักษณะ ครู ก. และ ครู ข. ให้กับส่วนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่าย และประชาชนตามคู่มือแนวทางและวิดีโอการใช้งานแพลตฟอร์ม Jitasa.care
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชรินทร์ ทองสุข)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา



(QR Code สิ่งที่ส่งมาด้วย)

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๐๖-๓๓๓๖ โทรสาร ๐-๔๓๒๐๕-๓๓๒๗



โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๓๖๐

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ตามโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๖๘๐๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แจ้งให้จังหวัดมอบหมายผู้ที่ใกล้ชิดประชาชนลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครและบันทึกข้อมูลการสำรวจประชาชนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเข้าสู่ข้อมูลสำคัญสำหรับประชาชน ในแพลตฟอร์ม Jitasa.care โดยให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดูแลระบบแพลตฟอร์ม Jitasa.care ของจังหวัด รายงานผลการดำเนินงานให้กระทรวงมหาดไทยทุกวันศุกร์ นั้น

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) พิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ขอให้จังหวัดดำเนินการดังนี้

๑. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการสำรวจและบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ในแพลตฟอร์ม Jitasa.care และเร่งรัดการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด - 19 จากกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มแรงงานต่างด้าวและครอบครัว เด็กอายุ ๕ - ๑๑ ปี และนักเรียน/นักศึกษา อายุ ๑๒ - ๑๘ ปี ให้ครอบคลุมครบถ้วน โดยขอให้ยึดประชากรที่อยู่อาศัยจริงในพื้นที่เป็นหลัก

๒. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเข้าสู่ข้อมูล จุดตรวจโควิด จุดฉีดวัคซีน โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม จุดพักคอย และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

๓. สร้างความรู้ความเข้าใจและชี้แจงแนวทางการสำรวจและบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 และการใช้ประโยชน์ในแพลตฟอร์ม Jitasa.care สำหรับการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในลักษณะ ครู ก. และ ครู ข. ให้กับส่วนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่าย และประชาชน ตามคู่มือแนวทางและวิดีโอการใช้งานแพลตฟอร์ม Jitasa.care ที่ส่งมาพร้อมนี้

๔. ยกเลิกการรายงานผลการดำเนินงาน ผ่านระบบ Google Form โดยขอให้ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของจังหวัดผ่านผู้ดูแลแพลตฟอร์ม Jitasa.care ของจังหวัดทางเว็บไซต์ <https://jitasa.care/statistics> เป็นประจำ

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด

และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

คู่มือแนวทางการใช้งานแพลตฟอร์ม Jitasa.care



วิดีโอการบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีน

